

กระจก 8 หน้า

กระสุนด้าน-มาตรการแก้

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยกับมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภาครัฐ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทั่วประเทศจำนวน 1,226 คน สํารวจ 3 มาตรการคือ “เราเที่ยวด้วยกัน” “คนละครึ่ง” และ “ช้อปดีมีคืน” ผลที่ได้ออกมาค่อนข้างน่าแปลกใจ

เพราะคำตอบที่ได้ออกมาพบว่า ส่วนใหญ่สูงถึง 70.5% ตอบว่า “ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการใดเลย” ขณะที่ 19.7% ตอบว่า “ใช้มาตรการคนละครึ่ง” รองลงมา 8.1% “ใช้มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน” น้อยที่สุด 5.8% ระบุว่า “ใช้มาตรการช้อปดีมีคืน”

โดยส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ง 55.0% คิดว่ามาตรการช่วยเหลือกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของรัฐจะช่วยให้คนออกมาใช้จ่ายได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่อีก 45.0% คิดว่าช่วยให้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ผู้สำรวจตั้งคำถามด้วยว่า “มาตรการช่วยเหลือบางมาตรการ ต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตั้ง ท่านพร้อมจะเรียนรู้ในการใช้หรือไม่” 50.5% ตอบพร้อม ขณะที่ 49.5% ตอบไม่พร้อม โดยจำนวนนี้ 77.9% ระบุว่ายุ่งยาก ใช้เงินสดสะดวกกว่า 27.4% ตอบว่าไม่มี หรือใช้สมาร์ตโฟนไม่เป็น และอีก 15.9% กลัวโดนขโมยข้อมูล หรือเงินในบัญชี

ซึ่งคำตอบที่ได้ ผลสำรวจดังกล่าวอาจจะชี้ได้ว่าทำไมการลงทะเบียนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่เข้าเป้า ทั้ง “เราเที่ยวด้วยกัน” “ช้อปดีมีคืน” หรือแม้แต่ “คนละครึ่ง” ซึ่งจากการตรวจสอบ จากจำนวนสิทธิทั้งหมด 10 ล้านสิทธิของโครงการคนละครึ่งที่ให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ วันที่ 24 ต.ค.ยังมีสิทธิเหลืออยู่ประมาณ 2.1 ล้านสิทธิ ทั้งหมดที่ก่อนหน้าการออกมาตรการทุกฝ่ายมองว่า จะมีคนลงทะเบียนร่วมโครงการเกินเป้าหมาย

และเมื่อคนเข้าโครงการน้อย เม็ดเงินที่คาดว่าจะออกมาสะพัดในระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็อาจจะออกมาน้อยกว่าที่คาดตามไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อการบริโภค การลงทุน และแรงส่งของเศรษฐกิจในระยะต่อไป

จากข้อมูลที่ได้ออกมาเหล่านี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ อาจจะต้องมานั่งทบทวนให้ชัดเจนถึง “เหตุผลเบื้องหลังที่มาตรการกระตุ้นที่ออกมาไม่ได้ผลดีเท่าที่คาดไว้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่” เพราะถ้าปล่อยให้มาตรการออกมาแล้ว “กระสุนด้าน-มาตรการแก้” รั่วแบบนี้คงไม่ดีแน่นอน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ “คนละครึ่ง” เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ คนที่ประสบความเดือดร้อนส่วนใหญ่ น่าจะสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมาก เพราะเป็นโครงการที่ช่วยโดยตรงทั้งค่ากินค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน “เสียงสะท้อน” จากความไม่มั่นใจในแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะจบเขาวานาน ความไม่แน่นอนของอาชีพการงานที่เพิ่มขึ้น หนี้สินที่มีอยู่สูง และความขัดแย้งทางการเมืองที่ต่อจะรุนแรงมากขึ้น ทำให้คนกลุ่มที่ยังพอมี “เงิน” ไม่อยากใช้จ่ายเพิ่มเติม ชะลอการซื้อสินค้าคงทน รวมทั้งลดจำนวนการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามฝั่งที่มองโลกในแง่ดีเตือนว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงไตรมาสที่ 4 และช่วงต้นของมาตรการในเดือน พ.ย.และธ.ค.คาดว่าจะมีการใช้จ่าย และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งคงต้องดูกันต่อไป ขณะที่ “มิสเตอร์พี” เห็นด้วยในมุมมองที่ว่า หากเราเริ่มเห็นสัญญาณไม่ดี หรือเห็นควันไฟ ควรเข้าไปดูตั้งแต่ต้น อย่าชะล่าใจ เพราะหากกลายเป็นไฟกองใหญ่จะไม่มีใครดับทัน.

มิสเตอร์พี